

THƯ NGỎ

Con kính chào Bác Chương và Hội AFAPS, Con kính chúc Bác và gia đình nhiều sức khỏe và phúc lành của Chúa. Chúc cho Hội AFAPS ngày càng phát triển.

Con là Maria Hoàng Thị Cậy, hiện con đang làm phụ trách cộng đoàn Nữ La San Truyền Tin tại làng Pouthum nước Campuchia. Con xin được giới thiệu đôi nét về Cộng đoàn, sứ mạng của chúng con tại làm Pouthum.

- Cộng đoàn Nữ La San Truyền Tin Campuchia: Cộng đoàn gồm 3 sơ. Chúng con hiện diện nơi đây vào năm 2018 ở chung cộng đoàn với quý Freres với sứ mạng cộng tác với quý Freres làm việc trong trường tiểu học Pouthum. Từ năm 2018 – 6/2022 chúng con tập trung học tiếng Khmer và giúp một số việc nhỏ trong trường, thăm người nghèo vào thứ 7 hàng tuần và phục vụ nhà thờ xứ Pouthum (giáo xứ này không có cha xứ, mỗi tuần chỉ có 2 Thánh lễ vào chiều thứ 5 và ngày Chúa nhật). Tháng 7/2022 chị em chúng con chính thức nhận công tác giảng dạy, làm bếp, và làm văn phòng trong trường tiểu học của quý freres. Trong thời gian vừa qua chúng con có mua lại được một căn nhà nhỏ của người dân Khmer gần trường học và tiến hành sửa chữa. Tháng 11 vừa qua chúng con chính thức vào ở ngôi nhà mới này.

- Về tình hình xã hội và giáo hội địa phương nơi chúng con phục vụ: Làng Pouthum là một vùng nghèo của đất nước Campuchia. Nơi đây người dân Việt Nam và người Khmer sống lẫn lộn với nhau. Công việc chính là làm vườn, đánh bắt cá trên sông Mekong... Đa số họ đều rất nghèo, không biết chữ, đặc biệt người Việt Nam nơi đây không có giấy tờ, con cái sinh ra không có giấy khai sinh nên không thể theo học các trường nhà nước. Hiện tại đa số người Việt Nam nơi đây ở nhờ trên đất nhà thờ do các cha, các hội truyền giáo mua từ trước với kinh phí phải trả mỗi năm 15 usd. Nói chúng hoàn cảnh rất bi thương. Không tài sản, không kiến thức...

Hiện tại ngoài công việc trong trường, chúng con thăm hỏi, dạy tiếng Việt, dạy giáo lý vào cuối tuần... Chúng con mong được Hội giúp một ít kinh phí để lo cho người nghèo nơi đây. Con xin được trình bày một số dự án cho năm 2023 như sau:

Số thứ tự	Nội dung	Kinh phí dự trù	Ghi chú
Dự án 1	Mua sắm 10 bộ bàn ghế cho lớp học xóa mù chữ tiếng Khmer, tiếng Việt và giáo lý vào cuối tuần thứ 7, Chúa nhật	600 USD	
Dự án 2	Thăm hỏi, hỗ trợ gạo cho 30 hộ nghèo và sữa cho trẻ nghèo vào cuối tuần đặc	3.000 USD	

	biệt cho dịp lễ Noel, ngày lễ Phục Sinh ...mỗi năm.		
Dự án 3	Hỗ trợ quần áo, sữa cho các em nghèo vào dịp Noel, trung thu, và trong năm.	1.500 USD	
Dự án 4	Hỗ trợ hỏa táng người thân cho các gia đình nghèo (Campuchia có truyền thống hỏa táng người thân qua đờn tại nhà và gửi cốt vào chùa hoặc nhà thờ, chi phí cho việc hỏa táng mỗi thi hài ít nhất 400 USD giá cho người nghèo còn gia đình khá giả sẽ tổ chức long trọng và tốn kém hơn...), Tuy nhiên nhiều gia đình quá nghèo khi có người thân qua đờn không có chi phí hoặc thiếu chi phí và thường chúng con cố gắng để thăm hỏi và giúp cho một ít kinh phí hỗ trợ cho việc hỏa táng tùy theo hoàn cảnh mỗi gia đình.	3.000 USD	

Kính thưa Hội AFAPS con trình bày các dự án dành cho người nghèo tại làng POUTHUM – CAMPUCHIA, con ước mong Hội xem xét và giúp đỡ hỗ trợ chúng con phần nào. Con xin gửi một vài hình ảnh đến Hội về cuộc sống và người dân Khmer cũng như người Việt lưu lạc nơi đây. Xin Chúa chúc lành và trả công xứng cho quý vị.

Hiện tại con vẫn chưa lập được tài khoản tại Campuchia, nếu được xin gửi giúp con qua số tài khoản của một Frere (Cố vấn dòng Nam La San Việt Nam), Việt Nam. Sau đó Frere sẽ giúp chuyển sang Campuchia cho chúng con.

Gmail: mariahoangcay@gmail.com

Số tài khoản: 0071001353831Trần Văn Thiên, Vietcombank.

(nhờ Frere chuyển giúp cho Sơ Cây Campuchia)

Con chân thành cảm ơn !

Sr. Maria Hoàng Thị Cây, LS.S